

**CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ...**

(Tiếp theo trang 1)

lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng...

\* UBND thành phố Thái Bình vừa tổ chức họp nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.

9 tháng đầu năm 2021, thành phố đã quán triệt, triển khai đồng bộ, linh hoạt, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 ở cấp độ cao; ngăn chặn, kiểm soát không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Các ngành sản xuất phục hồi nhanh và tăng trưởng trở lại với mức tăng khá. Tổng giá trị sản xuất ước đạt gần 28.094 tỷ đồng, tăng 8,58% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 1.159 tỷ đồng, đạt 75% dự toán, bằng 102% cùng kỳ. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt kết quả toàn diện. Quốc phòng, an ninh

tiếp tục được củng cố; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

3 tháng cuối năm, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19; tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh. Chú trọng công tác thu ngân sách và các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế. Thực hiện quyết liệt, linh hoạt các biện pháp để hoàn thành giải pháp phòng mặt bằng các dự án trọng điểm, dự án xử lý nút thắt giao thông, các khu đất chờ nguồn. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển đô thị. Duy trì hiệu quả công tác bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

\* Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thái Thụy vừa tổ chức hội nghị thành thị kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.

9 tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của

dịch Covid-19 song với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, đồng bộ của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Thái Thụy tiếp tục có bước phát triển. Tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 20.139 tỷ đồng, tăng 7,25% so với cùng kỳ năm 2020. Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng; phương thức lãnh đạo của cấp ủy tiếp tục được đổi mới, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, theo hướng sâu sát cơ sở, tăng cường đơn đốc, kiểm tra, giám sát; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Để hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, huyện Thái Thụy tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 3 tháng cuối năm. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; tích cực triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP và xây dựng nhà văn hóa kiểu mẫu; tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, nhất là liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng đất đai và án lớn như khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái, tuyến đường bộ ven biển tỉnh

Thái Bình; chủ động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng, chống dịch Covid-19...

\* 9 tháng đầu năm 2021, mặc dù dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội song với sự vào cuộc của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, tình hình phát triển kinh tế của huyện Quỳnh Phụ có nhiều khởi sắc. Trong 9 tháng, tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 16.172 tỷ đồng, tăng 8,66% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 908,67 tỷ đồng, đạt 85,4% dự toán. Công tác quản lý đất đai và môi trường được triển khai quyết liệt. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt kết quả toàn diện. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; dịch Covid-19 được kiểm soát tốt.

3 tháng cuối năm, nhiệm vụ trọng tâm của huyện Quỳnh Phụ là kiểm soát tốt dịch Covid-19; tập trung phòng, trừ sâu bệnh, thu hoạch lúa mùa trà sớm để gieo trồng cây vụ đông; hoàn thiện quy hoạch và giải phóng mặt bằng một số dự án và tuyến đường giao thông; tuyên truyền, vận động, tạo sự

đồng thuận và tự nguyện của nhân dân trong việc góp quỹ ứng sử dụng đất để thực hiện các dự án giao thông. Tăng cường chỉ đạo thu ngân sách, bảo đảm các nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

\* 9 tháng đầu năm 2021, tổng giá trị sản xuất của huyện Vũ Thư ước đạt 9.112,6 tỷ đồng, tăng 5,84% so với cùng kỳ 2020, đạt 72,8% kế hoạch năm.

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2021, huyện Vũ Thư tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tập trung phát triển kinh tế, trọng tâm là vận động nhân dân gieo trồng cây vụ đông, để án sản xuất vụ xuân hè năm 2022; chủ động tháo gỡ khó khăn để phát triển công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tiếp tục đề cao tinh thần chủ nghĩa yêu nước, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân, tạo điều kiện ổn định, phát triển kinh tế - xã hội.

**71.670 TỶ ĐỒNG...**

(Tiếp theo trang 1)

bởi dịch Covid-19 như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ; miễn, giảm lãi các khoản vay cũ; cho vay mới với lãi suất ưu đãi. Đến hết tháng 7/2021, các TCTD trên địa bàn tỉnh đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 442 khách hàng với dư nợ hơn 182 tỷ đồng; miễn, giảm lãi cho 7.496 khách hàng với số tiền lãi được miễn, giảm 2,1 tỷ đồng; cho vay mới với lãi suất thấp hơn từ 2 - 2,5%/năm so với trước khi có dịch với doanh số cho vay hơn 39.700 tỷ đồng. Cùng với đó, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh còn tập trung triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 42 và Nghị quyết số 68 của Chính phủ với 7 khách hàng được vay vốn, doanh số cho vay đạt hơn 1 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng dư nợ cho vay của toàn ngành năm 2021 tối thiểu đạt 10%, thời gian tới, các TCTD trên địa bàn tỉnh tiếp tục bám sát các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, hội sở để thực hiện kế hoạch kinh doanh phù hợp đơn vị; tăng cường huy động vốn từ nội bộ nền kinh tế nhằm tạo nguồn vốn cho vay; tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, bền vững; ưu tiên nguồn kinh phí tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn...

**TOÀN DÂN THAM GIA...**

(Tiếp theo trang 1)

Tại Thái Bình, tính đến 18 giờ 30 phút ngày 3/10, toàn tỉnh có 3 trường hợp F1 và 10 trường hợp F2 đang cách ly, theo dõi sức khỏe.



Tiền vắc-xin phòng Covid-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

24 giờ qua, Thái Bình đã xét nghiệm 975 mẫu gồm 6 mẫu của trường hợp F2, 969 trường hợp nguy cơ, sàng lọc khác, không ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Tổng số trường hợp nguy cơ đi từ các địa phương có dịch (tính từ ngày 1/9 đến nay) là 6.602 trường hợp. Liên quan tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong khoảng thời gian từ ngày 15/9/2021 đến nay, các huyện, thành phố đã rà soát được 137 trường hợp hiện đang có mặt tại Thái Bình, trong đó 136 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với SARS-CoV-2; 1 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 và đang chờ kết quả xét nghiệm lần 2.

Tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đang cách ly, theo dõi sức khỏe 3 trường hợp, giảm 6 trường hợp so với ngày 2/10.

Số trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 1.862 trường hợp, trong đó 1.857 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 5 trường hợp đang chờ kết quả.

Ngày 3/10, Thái Bình đã thực hiện tiêm 18.617 mũi vắc-xin phòng Covid-19.

**HOÀNG LANH**

**THÁI THỤY...**

(Tiếp theo trang 2)

tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, chế biến, bảo quản, tạo ra những sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường, nâng cao thu

nhập, vươn lên làm giàu. Hàng năm, Thái Thụy có trên 70% hội viên đăng ký thực hiện phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", qua bình xét

có hơn 75% hội viên đã đăng ký đạt danh hiệu.

Ông Nguyễn Đình Chung cho biết thêm: Hội Nông dân huyện xác định một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hiện nay là tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn

mới kiểu mẫu. Hội Nông dân huyện sẽ phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án khu công nghiệp Liên Hà Thái và các dự án trọng điểm trên địa bàn, tạo động lực thu hút đầu tư vào huyện, phát triển kinh tế - xã

hội, tạo thêm việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn. Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện Thái Thụy chủ động tìm kiếm và kết nối doanh nghiệp với tổ chức hội cơ sở, từng bước xây dựng những mô hình liên kết, bảo đảm đầu ra ổn định cho sản phẩm, giúp nông dân yên tâm sản xuất, vươn lên thoát nghèo, làm giàu.

**CÙNG EM ĐẾN TRƯỜNG...**

(Tiếp theo trang 3)

giúp cháu tôi tiếp tục được đến trường, được hưởng những điều kiện thuận lợi về nơi ăn ở, được chăm sóc sức khỏe, có điều kiện sinh hoạt, học tập, rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi, tương lai trở thành người có ích cho xã hội.

May mắn hơn Quân, em Tống Thị Huệ, học sinh lớp 9, Trường THCS Đông Minh (Tiền Hải) còn có mẹ ở bên. Từ năm học 2020 - 2021, Huệ được Đồn Biên phòng Cửa Lân nhận làm con nuôi. Hơn một năm qua, cuộc sống của em đã thay đổi

không chỉ được cấp chi phí học tập, sinh hoạt, Huệ còn nhận được sự chăm sóc, dạy dỗ của các cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Huệ chia sẻ: Các chú ĐBPP đã quan tâm em như người bố, luôn thương yêu, dạy bảo em. Các chú đã truyền cho em ý chí mạnh mẽ và khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Đó là 2 trong 26 trường hợp học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được ĐBPP tỉnh hỗ trợ, nhận nuôi trong những năm qua. Các em đều có hoàn

cảnh đặc biệt khó khăn của địa phương, trong đó có 15 em mồ côi bố hoặc mẹ, 4 em mồ côi cả bố mẹ.

**Yêu thương gửi về miền biển**

Hưởng ứng chương trình "Nâng bước em tới trường" và mô hình "Con nuôi đồn biên phòng" do Bộ Tư lệnh ĐBPP phát động, Bộ Chỉ huy ĐBPP tỉnh đã tổ chức phát động 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia đóng góp trên cơ sở tiết kiệm tiền lương, phụ cấp và tổ chức tăng gia sản xuất gây quỹ với phương châm "Thực tâm, thực chất, trách nhiệm, hiệu quả". Bộ Chỉ huy ĐBPP tỉnh đã ban hành

nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hai chương trình này phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, đơn vị.

Đại tá Đặng Đức Cảnh, Phó Chính ủy ĐBPP tỉnh nhấn mạnh: Từ tháng 6/2016 đến tháng 6/2021, Bộ Chỉ huy ĐBPP tỉnh và các đơn vị trực thuộc đã nhận đỡ đầu, nhận nuôi 26 cháu. Mỗi tháng ĐBPP tỉnh hỗ trợ mỗi em 500.000 đồng cho đến khi tốt nghiệp THPT. Quá trình nhận đỡ đầu, cấp ủy, chỉ huy, các phòng, đơn vị cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với gia đình, nhà trường, cấp ủy, chính quyền địa phương có các hình thức động viên, khích lệ các cháu vươn lên trong học tập, rèn luyện như tổ chức gặp

mặt, tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi, trao học bổng và tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên. Bên cạnh đó, các đơn vị thường xuyên cử quân y khám sức khỏe định kỳ cho các cháu, hướng dẫn các cháu cách sinh hoạt, ăn ở hợp vệ sinh, rèn luyện thể lực để bảo đảm sức khỏe tốt.

(còn nữa)

**TRÌNH CƯỜNG - TẮT ĐÁP**

Tác phẩm tham dự cuộc thi "Bảo chí viết về khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập" năm 2021

**Thăm, tặng quà người cao tuổi**

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa đi thăm, động viên, tặng quà người cao tuổi nhân kỷ niệm ngày Quốc tế người cao tuổi 1/10 tại Trung tâm Đường lão Phúc Thọ (Công ty Cổ phần Bệnh viện Phước Hải); Trung tâm Đường lão An Thái (Vũ Thư); Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội.

Hiện nay, tại các trung tâm trên đang chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 250 người cao tuổi.

Tại các điểm đến, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, sinh hoạt và tặng quà thể người cao tuổi. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành trong tỉnh đến đời sống, tinh thần của người cao tuổi, đồng thời là nguồn động viên người cao tuổi tiếp tục sống vui, sống khỏe.

**NGỌC MAI**

**THÁI THỤY**

**Hơn 13.000 học sinh được tặng quà đầu năm học 2021 - 2022**

Đầu năm học 2021 - 2022, huyện Thái Thụy đã vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, giáo viên ủng hộ kinh phí, đồ dùng học tập để trao tặng cho 2.979 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng và khen thưởng 10.130 học sinh giỏi với tổng trị giá gần 800 triệu đồng.

Ngoài ra, Quý tiếp bước

cho em đến trường huyện Thái Thụy đã hỗ trợ học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 cho 36 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 29 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ huyện kết nối với nhà hảo tâm tặng 60 xe đạp và 90 tập sách vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các trường tiểu học, trường trung học và THCS trên địa bàn.

**TRẦN TUẤN**

**PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT**  
**PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ**  
 Số Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

**Hỏi đáp Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án**

(Tiếp theo Báo Thái Bình số 8332 ra ngày 27/9/2021)

**Câu hỏi 11:** Những trường hợp không tiến hành hòa giải, đối thoại tại tòa án?

**Trả lời:** Theo quy định tại Điều 19 Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án, những trường hợp không tiến hành hòa giải, đối thoại bao gồm:  
 1. Yêu cầu đòi bồi thường do gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước.  
 2. Vụ việc phát sinh từ giao dịch dân sự vi phạm điều cấm của luật hoặc trái đạo đức xã hội.  
 3. Người khởi kiện, người yêu cầu, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã được mời tham gia hòa giải, đối

thoại hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không vi sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan hoặc không thể tham gia hòa giải, đối thoại được vì có lý do chính đáng.  
 4. Một bên vợ hoặc chồng trong tranh chấp ly hôn là người mất năng lực hành vi dân sự.  
 5. Một trong các bên đề nghị không tiến hành hòa giải, đối thoại.  
 6. Một trong các bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính.  
 7. Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

**Câu hỏi 12:** Để nghị cho biết trình tự phiên hòa giải, đối thoại tại tòa án?

**Trả lời:** Theo quy định tại Điều 26 Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án, trình tự phiên hòa giải, đối thoại tại tòa án bao gồm:  
 1. Hòa giải viên giới thiệu thành phần tham gia phiên hòa giải, đối thoại; trình bày nội dung cần hòa giải, đối thoại; diễn biến quá trình chuẩn bị hòa giải, đối thoại; phổ biến quy định của pháp luật có liên quan đến việc giải quyết vụ việc dân sự, khiếu kiện hành chính, phân tích hậu quả pháp lý của việc hòa giải thành, đối thoại thành.  
 2. Người khởi kiện, người yêu

cầu hoặc người đại diện của họ trình bày nội dung yêu cầu, khởi kiện; đề xuất quan điểm về những vấn đề cần hòa giải, đối thoại và hướng giải quyết tranh chấp, khiếu kiện.  
 3. Người bị kiện hoặc người đại diện của họ trình bày ý kiến của mình đối với yêu cầu của người khởi kiện, người yêu cầu; đề xuất quan điểm về những vấn đề cần hòa giải, đối thoại; hướng giải quyết tranh chấp, khiếu kiện.  
 4. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan hoặc người đại diện của họ trình bày ý kiến của mình đối với yêu cầu của người khởi kiện, người yêu cầu, người bị kiện; đề xuất quan điểm về những vấn đề cần hòa giải, đối thoại; hướng giải quyết tranh chấp, khiếu kiện.  
 5. Người được mời tham gia hòa giải, đối thoại phát biểu ý kiến.  
 6. Hòa giải viên thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 23 của Luật này để hỗ trợ các bên trao đổi ý kiến, trình bày bổ sung về những nội dung chưa rõ và đi đến thỏa thuận, thống nhất việc giải quyết tranh chấp, khiếu kiện.

7. Hòa giải viên tóm tắt những vấn đề các bên đã thỏa thuận, thống nhất hoặc chưa thỏa thuận, thống nhất.  
**Câu hỏi 13:** Để nghị cho biết hiệu lực của quyết định công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại tòa án?

**Trả lời:** Về hiệu lực của quyết định công nhận kết quả hòa giải, đối thoại tại tòa án, Điều 35 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án quy định:  
 1. Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành có hiệu lực pháp luật và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính.  
 2. Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.  
 3. Quyết định công nhận kết quả đối thoại thành được thi hành theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

(còn nữa)

**LÊ THỤY**

(Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp)

**HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN QUỲNH PHỤ Trao tặng 300 con gà giống cho phụ nữ nghèo**

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Phụ vừa tổ chức trao gà giống cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

30 hội viên có hoàn cảnh khó khăn của hai xã Quỳnh Ngọc và An Ấp được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện trao tặng gà giống, mỗi hội viên được tặng 10 con. Hoạt động nhằm giúp hội viên phụ nữ nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn có phương tiện sinh kế, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần ổn định cuộc sống.

**NGUYỄN CƯỜNG**

**Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản của học sinh với thủ đoạn xin đi nhờ xe**

Hồi 6 giờ 30 phút ngày 2/10/2021, trên đường đi học qua địa phận xã An Dục, em Vũ Xuân Nam, sinh năm 2004 trú tại xã An Trảng, huyện Quỳnh Phụ có cho 1 nam thanh niên đi nhờ xe từ chợ Rọc lên thôn An Mỹ, xã An Dục. Trong quá trình đi nhờ xe, lợi dụng sơ hở, đối tượng đã trộm cắp 1 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi và 200.000 đồng của em Nam rồi xuống xe tẩu thoát.

Quá trình đến trường, phát hiện mất tài sản, Nam đã quay lại Công an xã An Dục để trình báo. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã An Dục đã tiến hành xác minh, truy tìm đối tượng gây ra vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 10 giờ cùng ngày, Công an xã An Dục đã xác định được đối tượng thực hiện vụ trộm cắp trên là Phạm Văn Thịnh, sinh năm 1992, trú tại thôn Đông Bằng, xã An Lễ. Tại cơ quan Công an, Thịnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Tiến hành đấu tranh, cơ quan Công an phát hiện Phạm Văn Thịnh đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tương tự như trên tại xã An Lễ cũng vào buổi sáng cùng ngày. Hiện vụ việc đang được xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

**ANH THƯ**



Đối tượng Phạm Văn Thịnh cùng tang vật.